



Tờ thông tin PAR01

Kiểm tra Làm việc với Trẻ em

Lời khuyên dành cho phụ huynh

Vietnamese | Tiếng Việt

Kiểm tra Làm việc với Trẻ em (WWC) là một phương cách an toàn cho trẻ em, cung cấp sàng lọc liên tục những người tham gia vào [công việc liên quan đến trẻ em](#). Tờ thông tin này cung cấp một số điểm để quý vị cân nhắc khi mời ai đó chăm sóc hoặc làm việc với con quý vị.

Nếu quý vị cần hỗ trợ phiên dịch hoặc thông dịch thông tin trong tờ thông tin này, vui lòng gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) theo số 131 450.

Khi nào quý vị nên yêu cầu xem Thẻ WWC của ai đó?

Một người đang làm công việc liên quan đến trẻ em nếu các **nhệm vụ thông thường** trong vai trò của họ liên quan đến, hoặc có khả năng liên quan đến việc **liên hệ** với trẻ em liên quan đến một trong các **loại** công việc liên quan đến trẻ em và không áp dụng [ngoại lệ](#).

Điều này có nghĩa là những cá nhân mà quý vị thuê làm việc với con quý vị, chẳng hạn như người giữ trẻ, bảo mẫu, gia sư, huấn luyện viên thể thao, người hướng dẫn lái xe, giáo viên khiêu vũ hoặc nghệ sĩ giải trí cho trẻ em có thể cần Thẻ WWC. Để tìm hiểu thêm hãy vào [WWC Check - Ai cần Kiểm tra WWC?](#)

Tại sao quý vị nên yêu cầu xem Thẻ WWC?

Bằng cách nhìn thấy Thẻ WWC, quý vị đảm bảo rằng người quý vị đang thuê làm việc với con quý vị không được coi là nguy cơ gây tổn hại không thể chấp nhận được đối với trẻ em. Nếu quý vị không kiểm tra xem họ có thẻ WWC hay không, quý vị không thể chắc chắn họ có thẻ.

Làm thế nào để quý vị kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ WWC và tại sao quý vị nên kiểm tra?

Sử dụng công cụ xác thực Thẻ WWC trên trang mạng của WWC để xác nhận rằng [Thẻ WWC](#) quý vị đã nhìn thấy vẫn còn hiệu lực và chưa bị [hủy](#).

Nếu người đó không có Thẻ WWC, nhưng đã đăng ký, họ có thể sử dụng biên lai của mình để chứng minh rằng họ có đơn [đăng ký đang chờ xử lý](#). Một người được phép làm việc với trẻ em nếu họ đã nộp đơn, mặc dù họ có thể chưa được cấp thẻ WWC.

Tuy nhiên, một người không thể làm việc với đơn xin đang chờ xử lý nếu họ có tiền án hoặc cáo buộc đang chờ xử lý cho hành vi phạm tội Loại 1 hoặc đã được ban hành Thông báo Phủ quyết Tạm thời. Quý vị có thể kiểm tra [tình trạng đơn đăng ký của họ](#) trên trang mạng WWC.

Cá nhân tự kinh doanh có phải cho quý vị xem Thẻ WWC của họ không?

Mặc dù cá nhân tự kinh doanh không có nghĩa vụ pháp lý phải xuất trình Thẻ WWC của họ, nhưng quý vị nên yêu cầu xem và xác minh rằng người đó có thẻ hợp lệ. Nếu cá nhân không thể hoặc không muốn xuất trình Thẻ WWC của họ, thì cần cân nhắc kỹ lưỡng để không thuê dịch vụ của họ và tìm kiếm một nhà cung cấp khác có Thẻ WWC.

Một cá nhân, người được tuyển dụng / tham gia bởi một tổ chức, có phải cho quý vị xem Thẻ WWC của họ không?

Không, nếu quý vị tìm thấy một cá nhân thông qua một tổ chức, tức là người giữ trẻ thông qua một công ty giữ trẻ, người này không cần phải cho quý vị xem Thẻ WWC của họ. Tổ chức có nghĩa vụ đảm bảo rằng bất kỳ nhân viên nào tham gia vào công việc liên quan đến trẻ em đều có Thẻ WWC hiện tại và hợp lệ. Mặc dù không có yêu cầu pháp lý nào đối với một tổ chức để tiết lộ thông tin này, quý vị vẫn có thể yêu cầu họ xác nhận rằng người đó có Thẻ WWC hiện tại.

Tôi phải làm gì nếu họ từ chối cho tôi xem Thẻ WWC của họ, hoặc chủ lao động của họ sẽ không xác nhận rằng họ có Thẻ WWC?

Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về việc một người có thể thực hiện công việc liên quan đến trẻ em mà không có Thẻ WWC, hãy liên hệ với chúng tôi, Đơn vị Sàng lọc WWC, với tên, chi tiết liên lạc và chi tiết tổ chức của họ (nếu có) và chúng tôi sẽ theo dõi điều này.

Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm nào về sự phù hợp, công nhận hoặc hành vi của cá nhân hoặc của tổ chức, quý vị nên cân nhắc không sử dụng dịch vụ của họ và tìm một nhà cung cấp khác có Thẻ WWC.

Hàng xóm của quý vị đã đề nghị giúp đỡ việc trông trẻ cho con quý vị – họ có cần Thẻ WWC không?

Không, đây sẽ được coi là một **thỏa thuận không chính thức** riêng tư và Thẻ WWC không bắt buộc trong trường hợp này.

Tuy nhiên, nếu điều này trở thành một **thỏa thuận chính thức**, thì hàng xóm của quý vị sẽ cần thẻ WWC. Một ví dụ về một thỏa thuận chính thức có thể bao gồm một người quảng cáo dịch vụ của họ.

Miễn trừ cho phụ huynh làm công việc tình nguyện là gì?

Trong một số trường hợp, phụ huynh có thể được miễn nộp đơn xin Kiểm tra WWC, đây được gọi là miễn trừ phụ huynh tình nguyện viên. Tham khảo Tờ thông tin [CRW03 - Miễn trừ, miễn trừ tình nguyện viên phụ huynh](#) để biết thêm thông tin.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, một người có Thông báo Phủ quyết Tạm thời hoặc Thông báo Phủ quyết hiện hành không thể tiếp cận các trường hợp miễn trừ tình nguyện viên trẻ em hoặc miễn trừ tình nguyện viên phụ huynh. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo [Factsheet CRW04: Miễn trừ, thu hẹp quyền tiếp cận](#).

Khi nào tôi có thể được coi là người sử dụng lao động và nghĩa vụ của tôi là gì?

Đôi khi phụ huynh thuê ai đó trực tiếp, để làm việc với con cái của họ, ví dụ như bảo mẫu hoặc giúp việc. Nếu người đó không tự làm chủ hoặc làm việc cho một cơ quan hoặc tổ chức khác, thì quý vị là người sử dụng lao động.

Là chủ lao động của một người nào đó làm công việc liên quan đến trẻ em ở Tây Úc, có một số nghĩa vụ nhất định mà quý vị có theo *Đạo luật Làm việc với Trẻ em (Sàng lọc) 2004*. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [WWC Check - Nghĩa vụ và tuân thủ](#).

Một số cách khác quý vị có thể giúp giữ an toàn cho con quý vị là gì?

WWC Check chỉ là một trong nhiều chiến lược an toàn cho trẻ em. Để biết thông tin về các cách khác mà quý vị có thể giúp giữ an toàn cho con mình, vui lòng truy cập [Trung tâm Kiến thức về các Tổ chức An toàn cho Trẻ em](#) của Bộ Cộng đồng.

Định nghĩa của các thuật ngữ **in đậm** có thể xem trong bảng thuật ngữ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em tại www.workingwithchildren.wa.gov.au